



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวสด เดลินิวส์	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 กล่าวว่า จ.อุบลราชธานียังคงมีน้ำท่วม รพ.สต.ปิดให้บริการแล้ว 6 แห่ง ส่วนรพ.สรรพสิทธิประสงค์ยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่ได้ขนย้ายเครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ รวมถึงผู้ป่วยขึ้นที่สูงแล้ว และวางกระสอบทรายป้องกันและเตรียมแผนสำรองไว้เต็มที่ คาดว่าสถานการณ์อาจเท่ากับน้ำท่วมใหญ่ปี 2545 แต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหา</p> <p>-นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ชาวแม่น้ำมูลไหลท่วมรพ.สรรพสิทธิประสงค์ไม่เป็นความจริง ระดับแม่น้ำมูลต้องสูงกว่าปัจจุบันอีก 2 ม. ถึงเริ่มส่งผลกระทบต่อรพ. ส่วนการเตรียมกระสอบทรายเป็นการเตรียมความพร้อม ซึ่งโอกาสน้ำจะท่วมรพ.สรรพสิทธิประสงค์เป็นไปได้น้อยมาก</p> <p>-นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่า ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักแยกเป็น ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ ระนอง และพังงา</p>	-
แนวหน้า	<p>สถานการณ์หมอกควันภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าวหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ยังคงพัดปกคลุมใน อ.เบตง จ.ยะลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดยะลาผ่านเว็บไซต์ Air 4 Thai วัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้ 38 มคก./ลบ.ม. ค่า AQI 51 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง</p> <p>ด้าน นายวงศวิทย์ อัครวโรทัย สสอ.เบตง แนะนำประชาชนทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ แต่ผู้ที่มีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนกลุ่มเสี่ยง คือ เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยง</p>	-
posttoday.com	<p>สพฉ.ชี้แจงกรณีรถฉุกเฉินเข้าสนามบินไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ชี้แจงกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ขอความเป็นธรรมเนื่องจากบิดาป่วยฉุกเฉิน แต่รถ 1669 ไม่สามารถเข้าไปรับที่สนามบินได้ ขณะที่รถของสนามบินไปส่งได้แค่รัศมี 8 กม. ทำให้ผู้ป่วยลำไส้ปริแตกและเสียโอกาสใช้สิทธิ UCEP ว่า การทำงานในพื้นที่พิเศษ เช่น สนามบิน รถไฟใต้ดิน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่นั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สนามบินจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลา ควรประสานทีมแพทย์ของสนามบินเพื่อรักษาหรือส่งต่อผู้ป่วยจะดีที่สุด</p> <p>ทั้งนี้ สพฉ.จะมีการพูดคุยเรื่องการเชื่อมต่อกับสนามบิน รวมทั้งพื้นที่พิเศษอื่น ๆ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน การทางพิเศษ หรืออาจจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเชื่อมต่อกับระบบ 1669 ในทุกสนามบิน ส่วนเรื่องเสียโอกาสใช้สิทธิ UCEP จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่เข้าข่ายการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่อาจทำให้เสียชีวิตในทันที</p>	-
มติชน	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวหญิง</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>อายุ 17 ปี ใน จ.เพชรบูรณ์ เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ว่า ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น แพทย์ที่รักษาระบุสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตัวอย่างตรวจยืนยันสายพันธุ์ไข้เลือดออก ที่สคร.ที่ 2 จ.พิษณุโลก ได้มอบหมายให้กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง และกองระบาดวิทยา ติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว และมอบหมายให้สคร.ที่ 2 จ.พิษณุโลก ส่งทีม SRRT ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สอบสวนโรคเพิ่มเติม รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค</p>	
<p>สยามธุรกิจ</p>	<p>เตือนกินยาผิวขาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงข่าวหญิงสาวกินยาทำให้ผิวขาว จนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา เมื่อฟื้นขึ้นมาเกิดอาการเบลอ ว่า ยาที่อ้างสรรพคุณทำให้ผิวขาวใสมักมีการซื้อขายกันทางอินเทอร์เน็ต เช่น กลูต้าไฮโดร และกรดทรานเอกซามิก ซึ่งในทางการแพทย์ใช้สารกลูต้าไฮโดรรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคผดผื่น โรคปลายเส้นประสาทอักเสบ โรคไต ภาวะเป็นหมันในเพศชาย ซึ่งจะมีผลข้างเคียงคือยับยั้งการสร้างเมลานิน ทำให้สีผิวขาวขึ้น จึงมีคนนำผลข้างเคียงของยามาใช้ทำให้ผิวขาว ซึ่งส่วนใหญ่กลูต้าไฮโดรจะถูกทำลายในทางเดินอาหาร ดังนั้น การรับประทานแทบจะไม่มีผล ส่วนในรูปแบบของยาฉีดมีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดการแพ้ยาถึงขั้นช็อกและเสียชีวิต และหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการระคายเคือง แพ้แสงแดด เสี่ยงการเป็นมะเร็งผิวหนัง นอกจากนี้ ยังเกิดผลกระทบต่อระบบจอบประสาทตา ทำให้จอบประสาทตาอักเสบ อาจถึงขั้นตาบอดได้ ส่วนกรดทรานเอกซามิก ซึ่งมีฤทธิ์ในการห้ามเลือด เป็นยาอันตราย ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าทำให้ผิวขาวได้จริง และมีรายงานผลเสียทำให้เกิดลิ้มเลือดในร่างกาย ซึ่งอาจลดยไปอุดตันเส้นเลือดของอวัยวะสำคัญ</p> <p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการฯ ออย. กล่าวว่า หากต้องการให้ผิวสวยสุขภาพดี แนะนำให้ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้าน และหาเครื่องป้องกันแสงแดด รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p>	-
<p>ข่าวสด แนวหน้า</p>	<p>ปฏิญญาวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้รับรองปฏิญญาผู้นำอาเซียน ว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งสถาบันฯ จะนำเสนอผลสรุปการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ก่อนเสนอให้กรม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>	-
<p>ไทยรัฐ มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>ร้องเรียนคลินิกศัลยกรรมหน้าอก</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.สืบพงศ์ กระจณา รองผกก. (สอบสวน) สน.สุทธิสาร กล่าวถึงความคืบหน้าคดีแม่ค้าออนไลน์มเนาะจากการผ่าตัดของคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง ว่า สอบปากคำผู้เสียหายเสร็จแล้ว จากนั้นต้องเรียกเจ้าของคลินิก แพทย์ผู้ผ่าตัดและเจ้าหน้าที่ในคลินิกมาสอบปากคำ รวมถึงส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจที่รพ.อย่างละเอียด และเชิญเจ้าหน้าที่ของแพทยสภามาสอบปากคำ เมื่อมีหลักฐานชัดเจนจึงแจ้งข้อหาได้</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เตรียมเรียกเจ้าของคลินิกเข้าชี้แจง 4 ข้อ คือ 1.การให้บริการดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่ 2.เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้มาตรฐานหรือไม่ 3.วิธีการให้บริการได้มาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่ และ 4.การดูแลขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัดได้มาตรฐานหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน จะเอาผิดผู้ประกอบการสถานพยาบาล มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนแพทย์ผู้ดำเนินการจะส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณา</p>	-
	<p>เห็นพิษ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง จ.ชัยภูมิ รับแจ้งจากรพ.ชัยภูมิ มีเด็กกินเห็ดพิษถูกส่งตัวมาจากรพ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ 5 ราย และเสียชีวิต 1 ราย นางหนูเวียง หนองสระ ผู้เป็นยายให้การว่า เด็กทั้ง 5 คนได้ไปหาเก็บเห็ดในสวนยางพาราใกล้บ้านเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหาร หลังจากกินไปประมาณ 10 นาที ทั้งหมดมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องและถ่ายอุจจาระเหลวอย่างรุนแรง ญาตินำส่งรพ.แก่งคร้อ แต่อาการหนักมาก จึงส่งตัวมารพ.ชัยภูมิ ซึ่งเด็กวัย 7 ขวบที่กินเห็ดพิษเข้าไปมากได้เสียชีวิต สาเหตุจากพิษเห็ดทำให้ตับและไตวายเฉียบพลัน</p> <p>นพ.ประเสริฐ ชัย วิรัตน์นะ ผอ.รพ.ชัยภูมิ เตือนประชาชนที่จะเก็บเห็ดมารับประทาน หากเป็นชนิดที่ไม่แน่ใจว่ารับประทานได้ให้เลี่ยงเด็ดขาด เพราะเสี่ยงได้รับพิษรุนแรง</p>	



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch